

นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)

ธนาคารมิซูโฮ จำกัด สาขากรุงเทพฯ (“ธนาคาร”) มุ่งมั่นที่จะดูแลข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดให้เป็นไปโดยปลอดภัย และเป็นความลับ และจะเก็บรวบรวม บันทึก จัดเก็บ เปิดเผย โอน และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) และนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ตามรายละเอียดด้านล่าง

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ (“นโยบายความเป็นส่วนตัว”) จะใช้เพื่อการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับ

- “ลูกค้า” ซึ่งรวมถึง (ก) ลูกค้าบุคคลธรรมดา หรือ (ข) บุคคลที่เกี่ยวข้องกับลูกค้านิติบุคคล (เช่น กรรมการ ผู้ถือหุ้น ลูกจ้าง ผู้ค้าประกัน ผู้ให้หลักประกัน ผู้แทนของลูกค้านิติบุคคล และบุคคลอื่น ๆ ที่มีอำนาจดำเนินการแทนลูกค้านิติบุคคล) ของธนาคาร
- “บุคคลที่ไม่ใช่ลูกค้า” ซึ่งรวมถึงบุคคลใด ๆ ที่อาจจะปฏิสัมพันธ์ สื่อสาร หรือให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับธนาคาร เช่น กรรมการ ผู้ถือหุ้น ลูกจ้าง พันธมิตรทางธุรกิจ คู่ค้า ผู้รับจ้าง ผู้ให้คำปรึกษาด้านวิชาชีพ นักลงทุน เจ้าหนี้ ผู้ให้บริการ ที่ปรึกษา คู่สัญญาจ้างเหมา บุคคลใด ๆ ที่มีการชำระเงินหรือได้รับการชำระเงินจากลูกค้าของธนาคาร บุคคลใด ๆ ที่เข้าถึงเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรือสำนักงานของธนาคาร และบุคคลใด ๆ ที่มีนิติสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับธนาคาร หรือลูกค้า

1. ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล

“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรง หรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ

หรือข้อมูลส่วนบุคคลอื่นใดที่กำหนดโดยพ.ร.บ.
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ธนาคารฯ อาจเก็บจากท่านประกอบไปด้วยข้อมูล
ดังนี้

ลำดับ	ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล	รายละเอียด	
1.	“ข้อมูลระบุตัวตน”	(ก) ชื่อ (ข) นามสกุล (ค) คำนำหน้าชื่อ (ง) เพศ (จ) อายุ (ฉ) สัญชาติ (ช) ประเทศที่อยู่อาศัย (ซ) วันเดือนปีเกิด (ฌ) รูปถ่าย	(ญ) เลขบัตรประจำตัวประชาชน (ฎ) ข้อมูลการทำงาน (ฏ) เลขหนังสือเดินทาง (ฐ) ข้อมูลระบุตัวตนอื่น ๆ ที่ออกโดยรัฐ (ฑ) สถานภาพการสมรส (ฒ) ข้อมูลเกี่ยวกับครอบครัว และ (ณ) ข้อมูลระบุตัวตนอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน
2.	“ข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว”	(ก) เชื้อชาติ (ข) ศาสนา (ค) รสนิยมทางเพศ (ง) หมูโลหิต	(ฉ) ข้อมูลชีวมิติ (เช่น การจดจำใบหน้า การสแกนลายนิ้วมือ การจดจำเสียง และการจดจำม่านตา)

ลำดับ	ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล	รายละเอียด	
		(จ) ข้อมูลสุขภาพ เช่น ความพิการ อาหารที่แพ้ ความเจ็บป่วย	(ข) ประวัติอาชญากรรม และ (ซ) ข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหวอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน
3.	“ข้อมูลการทำธุรกรรม”	(ก) รายละเอียดสินค้าและการบริการที่ให้แก่ลูกค้า (ข) ประวัติการชำระเงิน	(ค) รายละเอียดการทำธุรกรรม (ง) ข้อเสนอแนะและการติดต่อ และ (จ) ข้อมูลการทำธุรกรรมอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน
4.	“ข้อมูลติดต่อ”	(ก) ที่อยู่ (ข) หมายเลขโทรศัพท์ (ค) อีเมล (ง) หมายเลขโทรสาร	(จ) ข้อมูลการติดต่ออื่น ๆ เช่น Line WeChat Facebook WhatsApp และ Instagram และ (ฉ) ข้อมูลติดต่ออื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน
5.	“ข้อมูลทางการเงิน”	(ก) ข้อมูลบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต	(ค) ข้อมูลการโอนเงิน (ง) แหล่งเงินได้ และ

ลำดับ	ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล	รายละเอียด	
		(ข) ข้อมูลบัญชีธนาคาร	(จ) ข้อมูลทางการเงินอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน
6.	“ข้อมูลความชอบและไลฟ์สไตล์”	(ก) ความชอบ (ข) ความสนใจ	(ค) อาชีพ (ง) ข้อมูลแบบประเมินลูกค้า และ (จ) ข้อมูลความชอบและไลฟ์สไตล์อื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน
7.	“ข้อมูลการสืบสวน”	(ก) ข้อมูลการตรวจสอบสถานะ (เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับการรู้จักลูกค้า (KYC) หรือการตรวจสอบสถานะของลูกค้า (CDD)) (ข) ข้อมูลการตรวจสอบเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (AML) และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (CFT) และ (ค) ข้อมูลการสืบสวนอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน	
8.	“ข้อมูลการเข้าสู่ระบบ”	(ก) ข้อมูลการเข้าสู่ระบบเพื่อใช้เว็บไซต์และแอปพลิเคชันและ (ข) ข้อมูลการเข้าสู่ระบบอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน	

ลำดับ	ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล	รายละเอียด	
9.	“ข้อมูลด้านความปลอดภัยและการป้องกันการสูญหาย”	(ก) วิดีโอจากกล้องวงจรปิด ด (ข) ข้อมูลรถและทะเบียนรถ ถ	(ค) ข้อมูลอัตลักษณ์บุคคล ล (ง) ข้อมูลกิจกรรมที่น่าสงสัยและผิดปกติ และ (จ) ข้อมูลด้านความปลอดภัยและการป้องกันการสูญหายอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน
10	“ข้อมูลสารสนเทศ”	(ก) คูกี้ (ข) หมายเลขประจำเครื่อง (ค) ข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ (ง) รายละเอียดของอุปกรณ์ (จ) ตำแหน่งที่อยู่	(ฉ) ข้อมูลเครือข่ายมือถือ อ (ช) ข้อมูลรุ่นของอุปกรณ์ ณ (ซ) ระบบปฏิบัติการ (ฅ) ที่ตั้งของสาขาหรือตู้เอทีเอ็มที่ลูกค้าใช้ และ (ญ) ข้อมูลสารสนเทศอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน
11	“ข้อมูลสาธารณะ”	(ก) ข้อมูลที่เปิดเผยได้ผ่านช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ เช่น ข้อมูลโซเชียลมีเดียอย่างเช่น รูป โพสต์ ตำแหน่ง รายชื่อเพื่อน เพจที่ชอบ และ	

ลำดับ	ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล	รายละเอียด
		(ข) ข้อมูลสาธารณะอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน
12	“ข้อมูลการติดต่อระหว่างกัน”	(ก) การติดต่อและการสื่อสารอื่นใดระหว่างธนาคารฯ และท่าน ไม่ว่าจะเป็นในลักษณะหรือรูปแบบใด และ (ข) ข้อมูลการติดต่อระหว่างกันอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน

ท่านจำเป็นต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่ธนาคารฯ เพื่อการเข้าทำสัญญากับธนาคารฯ การปฏิบัติหน้าที่ภายใต้สัญญานั้นๆ และ/หรือ การปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจสถาบันการเงิน เช่น การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง โดยหากท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่ธนาคารฯ ธนาคารฯ จะไม่สามารถพิจารณาตามคำร้องขอของท่าน ทำสัญญากับท่าน ปฏิบัติหน้าที่ภายใต้สัญญานั้นๆ และอาจส่งผลให้ท่านผิดสัญญาที่มีกับธนาคารฯ ละเมิดกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจสถาบันการเงินข้างต้น หรือเกิดกรณีที่คำร้องขอของท่านถูกปฏิเสธทั้งหมด

กรณีท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นแก่ธนาคารฯ ท่านยืนยันว่าบุคคลดังกล่าวได้พิจารณานโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ และบุคคลดังกล่าวได้ให้ความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ของ ตน และ ลั ว โดยท่านต้องนำส่งหนังสือยินยอมของบุคคลดังกล่าวให้แก่ธนาคารฯ ตามที่ธนาคารฯ อาจร้องขอ

2. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

ธนาคารฯ อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านโดยตรงหรือจากแหล่งอื่นผ่านช่องทางต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงช่องทาง ดังนี้

- (ก) **เว็บไซต์ และ แอปพลิเคชันบนมือถือ** กรณีนี้รวมถึงการที่ท่านได้มีปฏิสัมพันธ์หรือสื่อสารกับธนาคารฯ ผ่านเว็บไซต์ หรือ แอปพลิเคชันที่ธนาคารฯ เป็นเจ้าของ หรือ เป็นผู้ควบคุม (“เว็บไซต์และแอปพลิเคชันของธนาคารฯ”)
- (ข) **การติดต่อทางโทรศัพท์ อีเมล หรือแอปพลิเคชันข้อความ** กรณีนี้รวมถึงการที่ท่านได้มีปฏิสัมพันธ์หรือสื่อสารกับธนาคารฯ ไม่ว่าจะผ่านทางโทรศัพท์ อีเมล โทรสาร ไปรษณีย์ หรือแอปพลิเคชันข้อความ เช่น Line WeChat Facebook WhatsApp และ Instagram
- (ค) **การสื่อสารแบบออฟไลน์** กรณีนี้รวมถึงการที่ท่านได้เข้ามาที่สำนักงาน

หรือได้สนทนากับบุคลากรของธนาคารฯ

- (ง) ผู้ให้บริการ กรณีนี้รวมถึงนายหน้า บริษัทนายหน้า บริษัทการตลาด บริษัทวิจัยด้านการตลาด ผู้จัดการอีเวนต์ ผู้ให้บริการด้านอาหาร หรือผู้ให้บริการด้านอื่น ๆ ที่ธนาคารฯ ใช้บริการ
- (จ) ลูก ค้า ำ นิตี บุ ค ค ล กรณีลูกค้ำำนิตีบุคคลได้นำส่งข้อมูลส่วนบุคคลของกรรมการ ผู้มีอำนาจดำเนินการแทนนิติบุคคล ทนาย ตัวแทน หรือผู้ติดต่อของลูกค้ำำนิตีบุคคลให้กับธนาคารฯ
- (ฉ) ก ลุ่ม บ ริ ชั ท ข อ ง ธ น า ค า ร ฯ ธ น า ค า ร ฯ อาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลจากบริษัทภายในกลุ่ม เช่น บริษัท มิซูโฮ ไฟแนนเชียล กรุ๊ป อิงค์, บริษัท มิซูโฮ ทรัสต์ แอนด์ แบงค์กิ้ง จำกัด, บริษัท หลักทรัพย์ มิซูโฮ จำกัด, บริษัท สถาบันวิจัย มิซูโฮ จำกัด, บริษัท สถาบันสารสนเทศ และการวิจัยมิซูโฮ จำกัด (“กลุ่มบริษัทฯ”)
- (ช) พันธมิตรทางธุรกิจ กรณีนี้รวมถึงพันธมิตรทางธุรกิจใด ๆ ที่ ร่ว ม มี อ กั บ ธ น า ค า ร ฯ ในการให้และเสนอบริการและสินค้ากับท่าน
- (ซ) แ ห ล่ ง อื่ น ซึ่ ง ร ว ม ถึ ง (ก) บุคคลภายนอกที่อาจให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่ธนาคาร ฯ เช่น สมาชิกในครอบครัวหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง (ข) เจ้าหน้าที่รัฐ หน่วยงานที่กำกับดูแล สถาบันการเงิน ศูนย์ ข้อมูล เครดิต บริษัทประกัน และ/หรือ ผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลภายนอก และ (ค)

แหล่งข้อมูลสาธารณะอื่น ๆ
ไม่ว่าในรูปแบบออนไลน์หรือออฟไลน์ (ในการนี้
ท่านยืนยันว่าท่านได้พิจารณานโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้
และเข้าใจว่า อนาคตฯ
อาจมีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากบุคคลภายนอก)

3. ระยะเวลาการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

อนาคตฯ
จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายในระยะเวลาเท่าที่เหมาะสม
และจำเป็นสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลประเภทนั้น ๆ (โดยประมาณ 10
(สิบ) ปี นับแต่การสิ้นสุดนิติสัมพันธ์ตามสัญญา)
ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลจะสอดคล้องกับอายุความ
หรือระยะเวลาอื่น ๆ ที่กฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด (เช่น
กฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจสถาบันการเงิน
การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
การป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง การบัญชี ภาษี
แรงงาน และกฎหมายอื่น ๆ ซึ่งอนาคตฯ
ต้องปฏิบัติตามทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ)

อย่างไรก็ตาม อนาคตฯ
อาจเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อไปในกรณีที่ (ก) พ.ร.บ.
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และ/หรือ กฎหมายอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้องจะอนุญาต (ข) อนาคตฯ มีสัญญากับท่าน (ค) อนาคตฯ
มีหน้าที่ตามกฎหมายในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล (ง)
ความยินยอมที่ท่านได้ให้ไว้แก่อนาคตฯ ยังไม่ถูกเพิกถอนหรือ (จ)

มีความจำเป็นเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในการประมวลผลตามนโยบายความ
 ามเป็นส่วนตัวฉบับนี้

4. วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกเก็บรวบรวมไว้ใช้
 และเปิดเผยเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ด้านล่างนี้
 รวมถึงที่ท่านได้ให้ความยินยอม และเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดที่ พ.ร.บ.
 คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และ/หรือกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องจะกำหนด
 หรืออนุญาต

วัตถุประสงค์	ข้อมูลส่วนบุคคล	ฐานกฎหมาย
สัญญา (ก) เพื่อให้บริการและผลิตภัณฑ์แ ก ที่ ำ น และเพื่อพิจารณาอนุมัติในเรื่องก ารให้บริการและผลิตภัณฑ์แก่ทำ น (ข) เพื่อกำหนดตามคำร้องขอ ของท่านก่อนการเข้าทำธุรกรรม (ค) เพื่อเข้าทำสัญญาและปฏิบัติห ้ ำ ที่ ำ ย ใ ต้ ส ัญ ญ ำ นั้ น ๆ รวมถึงเจรจาเพื่อเข้าทำสัญญา (ง) เพื่อจัดการนิติสัมพันธ์ตามสัญญา ระหว่างธนาคารฯ กับท่าน	(ก) ข้อมูลระบุ ตัวตน (ข) ข้อมูลการ ทำธุรกรรม (ค) ข้อมูลติดต่อ อ (ง) ข้อมูลทางกา รเงิน (จ) ข้อมูลควา มชอบและไล ฟ์สไตล์ (ฉ) ข้อมูลการ สืบสวน (ช) ข้อมูลการ เข้าสู่ระบบ	สัญญา

วัตถุประสงค์	ข้อมูลส่วนบุคคล	ฐานกฎหมาย
	(ซ) ข้อมูลสารสนเทศ (ณ) ข้อมูลการโต้ตอบระหว่างกัน	
<p>การรักษาความมั่นคงปลอดภัยและการประกอบธุรกิจตามปกติของธนาคารฯ</p> <p>(ก) [การยืนยันและตรวจสอบตัวตนของท่านก่อนประกอบธุรกรรมกับท่าน</p> <p>(ข) การบันทึกวีดิโอ ภาพและเสียงในการสัมมนาหรือการอบรมเพื่อเผยแพร่ในเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของธนาคารฯ หรือ ช่อง ทาง อื่น ๆ (โดยไม่มีการเจาะจงเป้าหมาย (targeted advertisement))</p> <p>(ค) เพื่อเป็นการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของกรรมการหรือตัวแทนของลูกค้านิติบุคคล ซึ่งธนาคารฯ ได้รับจากลูกค้านิติบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์</p>	<p>(ก) ข้อมูลระบุตัวตน</p> <p>(ข) ข้อมูลการทำธุรกรรม</p> <p>(ค) ข้อมูลติดต่อ</p> <p>(ง) ข้อมูลทางการเงิน</p> <p>(จ) ข้อมูลการสืบสวน</p> <p>(ฉ) ข้อมูลการเข้าสู่ระบบ</p> <p>(ช) ข้อมูลด้านความปลอดภัยและการป้องกันการสูญหาย</p> <p>(ซ) ข้อมูลสารสนเทศ</p>	<p>ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย</p>

	วัตถุประสงค์	ข้อมูลส่วนบุคคล	ฐานกฎหมาย
	<p>วัตถุประสงค์ที่เกี่ยวกับธุรกรรมระหว่างธนาคารฯ และลูกค้ายานิติบุคคล</p> <p>(ง) เพื่อดำเนินธุรกิจตามปกติของธนาคารฯ เช่น การบริหารความเสี่ยง และการตรวจสอบความน่าเชื่อถือทางเครดิต</p> <p>(จ) เพื่อหลีกเลี่ยงการสูญหายของข้อมูลหรือการทำผิดต่อกฎหมายใดๆ</p> <p>(ฉ) เพื่อหลีกเลี่ยงการฉ้อโกง และสอบสวนธุรกรรมที่น่าสงสัย และ / หรือ การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน</p> <p>(ช) เพื่อรักษาความปลอดภัย (เช่น การจัดทำมีบันทึกจากกล้องวงจรปิด การลงทะเบียน แลกบัตรประจำตัวประชาชน และ / หรือ</p>	<p>(ณ) ข้อมูลสารธารณะ</p> <p>(ญ) ข้อมูลการโต้ตอบระหว่างกัน</p>	

	วัตถุประสงค์	ข้อมูลส่วนบุคคล	ฐานกฎหมาย
	<p>การถ่ายภาพของผู้เยี่ยมชมก่อนเข้าอาคาร)]¹</p> <p>(ซ) เพื่อการบริหารและแก้ไขปัญหาทางเทคนิคในเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของธนาคารฯ</p> <p>(ฅ) เพื่อการตรวจสอบสถานะทางการเงินและกิจกรรมด้านบัญชี รวมถึงการจ่ายเงินและการติดตามหนี้</p> <p>(ญ) เพื่อการบริหารและรักษาความมั่นคงปลอดภัยของธุรกิจของธนาคารฯ</p> <p>(ฎ) เพื่อวิจัยพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินธุรกิจผลิตภัณฑ์และบริการของธนาคารฯ(ซึ่งไม่เกี่ยวกับการตลาดทางตรง)</p> <p>(ฏ) เพื่อการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกลุ่มบริษัทฯ ของธนาคารฯ เพื่อการดำเนินธุรกิจตามปกติ</p>		

¹ ตาม (ก) แนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลภาคธุรกิจธนาคาร สมาคมธนาคารไทย และ (ข) แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 3.0 วัตถุประสงค์เหล่านี้จะอยู่บนฐาน 'ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย'

วัตถุประสงค์	ข้อมูลส่วนบุคคล	ฐานกฎหมาย
(ข) เพื่อให้ที่ปรึกษา ผู้ให้บริการ คู่ค้า ผู้จัดหา ผู้รับจ้าง ผู้รับจ้าง ช่าง สามารถให้และจัดหาซึ่งการบริการและผลิตภัณฑ์กับธนาคารฯ		
<p>การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว</p> <p>(ก) เพื่อเก็บรวบรวม หรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว เท่าที่จำเป็นเพื่อการยืนยันตัวตนของท่านก่อนเข้าทำธุรกรรมต่อไป (เช่น การใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนซึ่งมีข้อมูลศาสนา และ/หรือ หมู่โลหิต)</p>	(ก) ข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว	ความยินยอม
<p>การวิเคราะห์ข้อมูล การขาย และการตลาด²</p> <p>(ก) เพื่อวิเคราะห์ข้อมูล หรือเพื่อเสนอผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกับผลิตภัณฑ์ที่ท่านมีอยู่ หรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของกลุ่มบริษัทฯ ของธนาคารฯ</p>	<p>(ก) ข้อมูลระบุตัวตน</p> <p>(ข) ข้อมูลการทำธุรกรรม</p> <p>(ค) ข้อมูลติดต่อ</p>	ความยินยอม

² ตาม (ก) แนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลภาคธุรกิจธนาคาร สมาคมธนาคารไทย และ (ข) แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 3.0 วัตถุประสงค์นี้ต้องได้รับความยินยอม

วัตถุประสงค์	ข้อมูลส่วนบุคคล	ฐานกฎหมาย
หรือพันธมิตรทางธุรกิจแก่ท่าน (ใน กร ณี ที่ ธ น า ค า ร ๗ ได้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับบุคคลภายนอก)	(ง) ข้อมูลทางการเงิน (จ) ข้อมูลความชอบและไลฟ์สไตล์	
<p>การวิเคราะห์ข้อมูล การขาย และการตลาด³</p> <p>(ก) เพื่ อ วิ เ คร า ะ ห์ ขั อ มู ล หรือเสนอผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกับผลิตภัณฑ์ ที่ ท่าน มี อ ยู่ หรือ ผลิตภัณฑ์ อื่น ๆ ของธนาคารฯ</p> <p>(ข) เพื่ อ วิ เ คร า ะ ห์ ขั อ มู ล หรือเสนอผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกับผลิตภัณฑ์ ที่ ท่าน มี อ ยู่ หรือ ผลิตภัณฑ์ อื่น ๆ ของกลุ่มบริษัทฯ ของธนาคารฯ หรือพันธมิตรทางธุรกิจแก่ท่าน (โดยไม่ได้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอก)</p>	<p>ฟิสโตลล์</p> <p>(ฉ) ข้อมูลสารสนเทศ</p> <p>(ช) ข้อมูลสำรวจ</p> <p>(ซ) ข้อมูลการโต้ตอบระหว่างกัน</p>	<p>ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย</p>

³ ตาม (ก) แนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลภาคธุรกิจธนาคาร สมาคมธนาคารไทย และ (ข) แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 3.0 วัตถุประสงค์เหล่านี้จะอยู่บนฐาน 'ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย'

วัตถุประสงค์	ข้อมูลส่วนบุคคล	ฐานกฎหมาย
เอกสารประวัติศาสตร์หรือจดหมายเหตุเพื่อประโยชน์สาธารณะและการศึกษาวิจัยหรือสถิติ		
เพื่อการจัดเตรียมเอกสารประวัติศาสตร์หรือจดหมายเหตุเพื่อประโยชน์สาธารณะ รวมถึงวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาวิจัยหรือสถิติ		
ประโยชน์สำคัญต่อชีวิต		
เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล		
ภารกิจของรัฐ		
เพื่อดำเนินภารกิจของรัฐ หรือหน้าที่ในการใช้อำนาจรัฐที่ได้รับมอบหมาย		

5. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้บุคคลอื่น

ตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ รวมถึงที่ท่านได้ให้ความยินยอม และเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดที่ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และ/หรือกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องจะกำหนด หรือ อนุญาต ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจถูกเปิดเผยหรือโอนไปยังบุคคลภายนอก และ/หรือ หน่วยงานของรัฐ ดังต่อไปนี้

- (ก) กลุ่มบริษัท ของธนาคารฯ เช่น บริษัท มิซูโฮ ไฟแนนเชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน), บริษัท มิซูโฮ ทรัสต์ แอนด์ แบงก์กิง จำกัด, บริษัท หลักทรัพย์ มิซูโฮ จำกัด, บริษัท สถาบันวิจัย มิซูโฮ จำกัด, บริษัท สถาบันสารสนเทศ และการวิจัยมิซูโฮ จำกัด

- (ข) หน่วยงานรัฐ เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมสรรพากร กรมที่ดิน สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง รวมถึงศาลและหน่วยงานที่มีอำนาจอื่น ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด
- (ค) ผู้ค้าประกัน และผู้วางหลักประกัน
- (ง) สถาบันการเงินที่มีความเกี่ยวข้องกับธุรกรรมการกู้ยืมเงินของท่านหรือธุรกรรมทางการเงินอื่นใดกับธนาคารฯ
- (จ) พันธมิตรทางธุรกิจ และ/หรือบุคคลอื่นใดที่ธนาคารฯ ร่วมมือด้วย และ/หรือมีนิติสัมพันธ์ต่อกัน
- (ฉ) ผู้ให้บริการ คู่ค้า ผู้จัดหา ผู้รับจ้าง ผู้รับจ้าง ช่าง ซึ่งร่วมงานกับธนาคารฯ ในการให้และจัดหาบริการและผลิตภัณฑ์แก่ธนาคารฯ เช่น การติดตามหนี้สิน การสืบค้นข้อมูลเครดิต การป้องกันการฉ้อโกง เว็บโฮสติง (web hosting) การตลาด การวิเคราะห์ข้อมูล การวิจัยตลาด การประมวลผลการชำระเงิน การปฏิบัติตามคำสั่งซื้อ การจัดให้มีเทคโนโลยีด้านข้อมูล และระบบที่เกี่ยวข้อง การบริการลูกค้า การส่งอีเมล การตรวจสอบภายใน การรักษาความปลอดภัย การจัดงานอีเวนต์ การจัดหาอาหาร ประกันภัย และบริการหรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ
- (ช) ที่ปรึกษา เช่น นักบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน ผู้ตรวจสอบบัญชี ทนายความ ผู้ให้คำแนะนำด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และช่างวิศวกร

- (ซ) บุคคลภายนอกที่ธนาคารฯ หรือกลุ่มบริษัทฯ เลือกที่จะขาย โอน ควบ ซึ่งธุรกิจ ทรัพย์สิน หรือหุ้นไม่ว่าในส่วนตัว รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องกรณีมีการปรับโครงสร้างธุรกิจ การล้มละลาย การฟื้นฟูกิจการ และการดำเนินการที่คล้ายกัน

6. การโอนข้อมูลไปต่างประเทศ

ด้วยการดำเนินธุรกิจของการธนาคารสมัยใหม่ ธนาคารฯ อาจมีการเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับบุคคลที่อยู่ต่างประเทศ เช่น กลุ่มบริษัทฯ ของธนาคารฯ หรือบุคคลภายนอก ทั้งนี้ ธนาคารฯ จะดำเนินการตามขั้นตอนและมาตรการเพื่อให้การโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นไปอย่างปลอดภัย และผู้รับข้อมูลได้จัดให้มีมาตรการการป้องกันอยู่ในระดับที่เหมาะสมตามที่กำหนดใน พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือกฎหมายอื่นที่ใช้บังคับ

ในกรณีที่ประเทศปลายทางมีมาตรฐานการป้องกันที่ไม่เพียงพอ ธนาคารฯ จะโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่กำหนดใน พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงเหตุการณ์ที่กำหนดไว้ในมาตรา 28 แห่ง พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ดังนี้

- (ก) เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย
- (ข) เมื่อท่านได้รับแจ้งกรณีมาตรการการป้องกันข้อมูลของประเทศปลายทางนั้น ๆ ไม่เพียงพอ และท่านได้ให้ความยินยอมแล้ว
- (ค) เพื่อปฏิบัติตามสัญญา ระหว่างท่านและธนาคารฯ หรือคำขอของท่านก่อนการเข้าทำสัญญา

- (ง) เพื่อปฏิบัติตามสัญญา ระหว่าง ธนาคารฯ และบุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ของท่าน
- (จ) เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของท่าน หรือของบุคคลอื่น ๆ ซึ่งท่านไม่สามารถให้ความยินยอมได้ในเวลาดังกล่าว หรือ
- (ฉ) เพื่อดำเนินการกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะที่สำคัญ

7. **คุกกี้**

คุกกี้ คือ ซอฟต์แวร์ที่ถูกเก็บในเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของธนาคารฯ และส่งไปที่เบราว์เซอร์ของท่านขณะที่ใช้งานเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของธนาคารฯ คุกกี้ ที่อยู่ในเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของธนาคารฯ จะใช้เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ของท่าน เช่น หมายเลขประจำเครื่อง ประเภทเบราว์เซอร์ ชื่อผู้ให้บริการทางอินเทอร์เน็ต หน้าที่เปิดและปิดเว็บไซต์ ประเภทของแพลตฟอร์ม วันและเวลาที่เข้าใช้งาน (time stamp) และ จำนวน วัน น ค ล ก คุกกี้เหล่านี้ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อคอมพิวเตอร์หรือส่งไวรัสใด ๆ โดยธนาคารฯ ใช้คุกกี้เพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้

- (ก) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของธนาคารฯ

ในการดำเนินการให้บริการออนไลน์หรือแอปพลิเคชันที่มีการโต้ตอบระหว่างกัน

- (ข) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเยี่ยมชมเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของธนาคารฯ เช่น การจดจำชื่อ บัญชีผู้ใช้งาน รหัสผ่าน หรือความสนใจเดิมของท่าน

เพื่อรองรับผู้ที่เยี่ยมชมเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของธนาคารฯ
อย่างต่อเนื่อง และ

(ค) เพื่อวิเคราะห์การปฏิบัติการ

รวมถึงการปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินการของเว็บไซต์และแ
อปพลิเคชันของธนาคารฯ

หากท่านไม่ต้องการให้คุกกี้เก็บรวบรวมข้อมูลโดยอัตโนมัติในขณะที่เ
ข้าชมเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของธนาคารฯ
ท่านสามารถเลือกไม่ยอมรับคุกกี้โดยเข้าไปที่เว็บไซต์ของธนาคารฯ
หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ธนาคารฯ
หรือเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามรายละเอียดในข้อ 17.

8. ข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์

ธนาคารฯ
อาจบันทึกข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์จากท่านเมื่อมีการใช้งานเว็บไซต์
และแอปพลิเคชันของธนาคารฯ โดยข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์
หมายรวมถึง หมายเลขประจำเครื่อง ประเภทเบราว์เซอร์
ชื่อผู้ให้บริการทางอินเทอร์เน็ต หน้าที่เปิดและปิดเว็บไซต์
ประเภทของแพลตฟอร์ม วันและเวลาที่เข้าใช้งาน (time stamp)
และจำนวนคลิก

9. กล้องวงจรปิด

ธนาคารฯ ใช้กล้องวงจรปิดเพื่อบันทึกภาพของผู้เยี่ยมชม
และยานพาหนะ ณ บริเวณสถานที่ตั้งของธนาคารฯ
เพื่อรักษาความปลอดภัย
รวมถึงป้องกันและตรวจสอบกรณีเกิดเหตุอาชญากรรม

กล้องวงจรปิดของธนาคารฯ จะบันทึกภาพบริเวณทางเข้า ล็อบบี้
ระเบียง ที่จอดรถด้านนอกอาคาร รั้วบริเวณอาคาร
และพื้นที่ภายในบริเวณของธนาคารฯ
ซึ่งบุคคลสามารถเข้าออกได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งนี้ ธนาคารฯ
ดำเนินการให้บุคลากรของธนาคารฯ
ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงภาพสดจากกล้องวงจรปิดได้

10. ผู้เยาว์ คนไร้ความสามารถ และคนเสมือนไร้ความสามารถ

ในการขอความยินยอมจากผู้เยาว์ บุคคลไร้ความสามารถ
หรือบุคคลเสมือนไร้ความสามารถ ธนาคารฯ จะดำเนินการดังต่อไปนี้
กรณีที่เจ้าของข้อมูลเป็นผู้เยาว์ (บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี) ธนาคารฯ
จะขอความยินยอมจากผู้ใช้อำนาจปกครองของผู้เยาว์รายนั้น ๆ ด้วย
เว้นแต่กรณีที่เป็ น วั ต ถุ ประ ส ก ค์ ใน การ เก็บ รว บ รว ม ใช้
และเปิดเผยที่ผู้เยาว์สามารถดำเนินการได้โดยลำพังตามที่กำหนดไว้ใน
น ป ร ะ ม ว ล ก ฎ ห ม า ย แ พ ่ ง แ ล ะ พ า ณี ช ย์
อย่างไรก็ดีกรณีที่ผู้เยาว์อายุไม่เกิน 10 ปี ธนาคารฯ
ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ใช้อำนาจปกครองทุกกรณี

กรณีที่เจ้าของข้อมูลเป็นบุคคลไร้ความสามารถ ธนาคารฯ
จะขอความยินยอมจากผู้อนุบาลของบุคคลนั้น

กรณีที่เจ้าของข้อมูลเป็นบุคคลเสมือนไร้ความสามารถ ธนาคารฯ
จะขอความยินยอมจากผู้พิทักษ์ของบุคคลนั้น

ทั้งนี้ ธนาคารฯ
ไม่อาจทราบได้ว่าบุคคลที่เข้าชมเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของธนาคารฯ
มีสถานะเป็นผู้เยาว์ บุคคลไร้ความสามารถ
หรือบุคคลเสมือนไร้ความสามารถ โดยผู้ใช้อำนาจปกครองของผู้เยาว์

ผู้อนุบาลของบุคคลไร้ความสามารถ หรือผู้พิทักษ์ของบุคคลเสมือนไร้ความสามารถที่ได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคล แก่ธนาคารฯ สามารถร้องขอให้ธนาคารฯ ลบข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลดังกล่าวได้ หากธนาคารฯ ทราบว่าบุคคลใดมีสถานะเป็นผู้เยาว์ คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ ธนาคารฯ จะขอความยินยอมจากผู้ใช้อำนาจปกครอง ผู้อนุบาล หรือผู้พิทักษ์ (แล้วแต่กรณี) ตามที่กำหนดใน พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และ/หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

11. มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

ธนาคารฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังนั้น ธนาคารฯ จึงได้ดำเนินการตามมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคนิคและด้านองค์กรที่เหมาะสม เพื่อป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ธนาคารฯ ได้เก็บรวบรวมจากการเข้าถึงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือไม่มีอำนาจ การใช้ในทางที่ไม่ถูกต้อง การสูญหาย หรือการถูกทำลาย โดยมาตรการดังกล่าวจะรวมไปถึงการควบคุมการเข้าถึง (access control) การเข้ารหัสที่จัดเก็บข้อมูล (encrypted storage) และการล็อกที่จัดเก็บข้อมูล

12. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมก่อน พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ใช้บังคับ

ธ น า ค า ร ๙
มีสิทธิเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ธนาคารฯ
ได้เก็บรวบรวมไว้ก่อน พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ใช้บังคับ
ได้ต่อไปตามวัตถุประสงค์เดิม โดยหากท่านไม่ประสงค์ให้ธนาคารฯ
เก็บรวบรวมหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อไป
ท่านสามารถถอนความยินยอมได้ทุกเมื่อโดยการติดต่อธนาคารฯ
หรือเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามรายละเอียดในข้อ 17.

13. สิทธิของเจ้าของข้อมูล

ตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องจะอนุญาต
และภายใต้หลักเกณฑ์/เงื่อนไขกฎหมายนั้น ๆ กำหนดไว้
ท่านมีสิทธิต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังนี้

(ก) สิทธิในการเข้าถึง ท่านมีสิทธิเข้าถึง
หรือขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ที่ธนาคารฯ
ได้เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย
รวมถึงขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลโดยที่ธนาคารฯ
ได้มาโดยท่านไม่ได้ให้ความยินยอม ทั้งนี้
เพื่อความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของท่าน ธนาคารฯ
อาจขอให้ท่านยืนยันตัวตนก่อนที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ร้อง
ขอ

(ข) สิทธิในการขอรับและโอนข้อมูลส่วนบุคคล
ท่านมีสิทธิในการขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่ธนาคารฯ
ได้เก็บรวบรวมไว้ซึ่งถูกจัดทำในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
และขอให้ธนาคารฯ
ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลรายอื่น

ทั้งนี้ (ก) ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวต้องเป็นของท่าน และ (ข) ธนาคารฯ ได้เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวตามที่ท่านได้ให้ความยินยอม หรือภายใต้ฐานสัญญาที่มีกับท่าน

- (ค) สิทธิในการแก้ไข ท่านมีสิทธิขอให้ธนาคารฯ แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ธนาคารฯ ได้เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย กรณีข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด หรือไม่เป็นปัจจุบัน
- (ง) สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม สำหรับวัตถุประสงค์ที่ท่านได้ให้ความยินยอมกับธนาคารฯ ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิที่จะเพิกถอนความยินยอมดังกล่าวได้ทุกเมื่อ
- (จ) สิทธิในการร้องเรียน ท่านมีสิทธิร้องเรียนกับคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญหากท่านมีเหตุอันควรเชื่อว่ามี การละเมิด พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
- (ฉ) สิทธิในการคัดค้าน ท่านมีสิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีต่างๆ ซึ่งรวมถึงกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกประมวลผลเพื่อวัตถุประสงค์สำหรับประโยชน์สาธารณะ โดยชอบด้วยกฎหมาย การตลาดแบบตรง หรือการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ หรือสถิติ
- (ช) สิทธิในการขอให้ระงับ: ท่านมีสิทธิขอให้ระงับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีที่ (ก) ธนาคารฯ อยู่ในระหว่างการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคล หรือตรวจสอบกรณีท่านขอคัดค้านการเก็บ รวบรวม

หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (ข)
ท่านได้ร้องขอให้ธนาคารฯ
ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลแทนการลบหรือทำลาย หรือ (ค)
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่มีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวม ใช้
หรือเปิดเผยอีกต่อไป แต่ท่านร้องขอให้ธนาคารฯ
เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เพื่อใช้ในการก่อตั้ง
ปฏิบัติตาม ใช้ หรือยกขึ้นต่อสู้ซึ่งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย

(ข) สิทธิในการขอให้ลบ: ท่านมีสิทธิขอให้ธนาคารฯ ลบทำลาย
หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านซึ่งธนาคารฯ ได้เก็บรวบรวม ใช้
หรือเปิดเผยเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ เว้นแต่ธนาคารฯ
จะไม่มีหน้าที่ดังกล่าว หรือกรณีที่ธนาคารฯ
ต้องเก็บข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย
หรือเพื่อก่อตั้ง ใช้ หรือยกขึ้นต่อสู้ซึ่งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย

ท่านอาจใช้สิทธิข้างต้นโดยติดต่อธนาคารฯ
หรือเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามรายละเอียดในข้อ 17.

กรณีที่ท่านเพิกถอนความยินยอมที่ได้ให้ไว้
ขอให้ลบหรือทำให้เป็นข้อมูลนิรนาม
ขอให้ระงับหรือขอคัดค้านอาจส่งผลให้ธนาคารฯ
ไม่สามารถปฏิบัติตามหน้าที่ตามสัญญาที่มีอยู่
หรือไม่สามารถให้จัดให้มีการบริการหรือผลิตภัณฑ์แก่ท่าน
และ/หรือดำเนินการตามคำขอของท่านได้

ธนาคารฯ อาจจะไม่ปฏิบัติตามคำขอใช้สิทธิของท่านในกรณีที่ (ก)
มีข้อห้ามตามกฎหมาย (ข) ธนาคารฯ
มีฐานตามกฎหมายในการปฏิเสธคำขอดังกล่าวตามที่ พ.ร.บ.
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และ / หรือ

กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องจะกำหนดหรือให้อนุญาตไว้ (ค) ธนาคารฯ มีเหตุอันชอบด้วยกฎหมายในการปฏิเสธคำขอดังกล่าวตามที่ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และ / หรือ กฎหมายที่ใช้บังคับกำหนดหรืออนุญาต (ง) ข้อมูลส่วนบุคคลได้ถูกจัดทำให้เป็นข้อมูลนิรนามแล้ว (จ) บุคคลที่ยื่นคำขอไม่มีหลักฐานยืนยันว่าเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล หรือไม่มีอำนาจในการยื่นคำขอดังกล่าว หรือ (ฉ) บุคคลที่ยื่นคำขอไม่มีสิทธิตามกฎหมาย หรือไม่มีข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวผู้นั้นอยู่ที่ธนาคารฯ

14. นโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์อื่นๆ

เว็บไซต์และแอปพลิเคชันของธนาคารฯ มีลิงก์เชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์อื่น ทั้งนี้ นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ใช้สำหรับเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของธนาคารฯ เท่านั้น โดยธนาคารฯ จะรับผิดชอบเฉพาะขอบเขตที่กำหนดในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้เท่านั้น และจะไม่รับผิดชอบต่อการใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล หรือการใช้คุกกีที่กระทำโดยเว็บไซต์อื่นๆ ซึ่งท่านได้เข้าถึงจากเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของธนาคารฯ ดังนั้น ธนาคารฯ จึงขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์นั้นๆ อย่างละเอียดก่อนการใช้งาน

15. การตรวจสอบและแก้ไข

ธนาคารฯ อาจแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดใด ๆ ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้เป็นครั้งคราว ทั้งนี้

เพื่อให้เป็นไปตามการแก้ไขเปลี่ยนแปลงของ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือข้อกำหนดใด ๆ ที่ออกภายใต้กฎหมายลำดับรองของ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

16. เบ็ดเตล็ด

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้อยู่ภายใต้การกำกับและการตีความตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ และกฎหมายที่ใช้บังคับอื่น ๆ แห่งประเทศไทย นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นเป็นภาษาอังกฤษและภาษาไทย ในกรณีที่มีความขัดแย้งกันระหว่างภาษาอังกฤษ และภาษาไทย ให้ใช้ตามภาษาอังกฤษ

17. ติดต่อเรา

สำหรับคำถามทั้งหมดที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ หรือกิจกรรมของธนาคารฯ รวมถึงการใช้สิทธิที่กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ท่านสามารถติดต่อธนาคารฯ และเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามรายละเอียดด้านล่าง

ธนาคารฯ

ถึง: ธนาคารมิซูโฮ จำกัด สาขากรุงเทพฯ

ที่อยู่: 98 สาทรสแคว์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้น 32-35 ถนนสาทรเหนือ เขตบางรัก แขวงสีลม กรุงเทพมหานคร 10500

เบอร์ติดต่อ: +66-2-163-2999

+66-2-002-0222

โทรสาร: +66-2-200-2600

อีเมล: DPO-Office@mizuho-cb.com

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ถึง: เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ที่อยู่: 98 สาทรสแคว์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้น 32-35 ถนนสาทรเหนือ
 เขตบางรัก แขวงสีลม กรุงเทพมหานคร 10500
เบอร์ติดต่อ: +66-2-163-2999
 +66-2-002-0222
โทรสาร: +66-2-200-2600
อีเมล: DPO-Office@mizuho-cb.com